



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง **ให้ยื่นคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบันพร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนา ความเห็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน จำนวน ๗ เล่ม และมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา) ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาฯ ยื่นให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

ทั้งนี้ จะถือการลงทะเบียนรับหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย และไม่อนุญาตให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเอกสารการย้ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวน นักเรียน	ขนาดสถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	เดชะปัตตนยานุกูล	เมืองปัตตานี	๒๐๔๔๕	๒๐๘๐	ขนาดใหญ่พิเศษ	พื้นที่นวัตกรรม
๒	ยาบีบรรณวิทย์	หนองจิก	๖๕๑๔	๒๗๐	ขนาดกลาง	

หมายเหตุ ๑. กำหนดสัดส่วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ใช้สำหรับการรับย้าย ๑ ตำแหน่ง ใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา